
Số: 13 -BC/UBKTTĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Chương trình số 05-CTr/TĐTN-UBKT ngày 21/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2021 và tình hình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tham mưu cho Ban Chấp hành cùng cấp kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, tiếp tục phát huy cơ chế Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn phụ trách cơ sở Đoàn trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn phối hợp các Ban - Văn phòng Thành Đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn tiến hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn nói chung và của Ban Thường vụ Thành Đoàn nói riêng¹, trong đó tập trung kiểm tra 05 nội dung trọng tâm² được xác lập tại Chương trình số 27-CTr/TĐTN-VP ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn và nắm bắt tình hình các đơn vị cùng địa phương, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2021, qua đó kịp thời hỗ trợ, đồng hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn còn phối hợp các Ban đối tượng Thành Đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn thành lập các đoàn công tác

¹ Theo Thông báo số 1999-TB/TĐTN-VP ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức làm việc 6 tháng đầu năm 2021.

² 1) Triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 2) Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân là cử tri tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu cử Quốc hội khóa XV. 3) Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng chất và phát huy hiệu quả vai trò của mạng xã hội trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. 4) Thực hiện chủ đề năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” thông qua việc triển khai các giải pháp tuyên truyền, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; xây dựng đô thị thông minh, chính quyền đô thị; tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh và tham gia phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái “bình thường mới”. 5) Nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chuẩn bị công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng, tập trung thực hiện công tác đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp.

tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021 khu vực trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021³.

- Bên cạnh các nội dung thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn đã triển khai kiểm tra chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TĐTN-BTN ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2020 – 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016” tại 05 cơ sở Đoàn trực thuộc⁴.

- Tại các cơ sở Đoàn trực thuộc, trên cơ sở định hướng về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2021 của cấp Thành, các đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn gắn với công tác lãnh, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đoàn thông qua các hội nghị giao ban định kỳ của từng khu vực, giao ban chuyên đề và thông qua vai trò phụ trách cơ sở của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị. Ngoài ra, một số đơn vị đã xác lập các chuyên đề kiểm tra gắn với thực tiễn hoạt động của các cơ sở trực thuộc⁵.

2. Kiểm tra cán bộ (kể cả Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp), đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn:

- Thông qua nhiều kênh thông tin, các kỳ họp giao ban của từng khu vực và giao ban công tác kiểm tra, giám sát của cấp Thành, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn tăng cường tính định hướng cho Thường trực Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đoàn các đơn vị trực thuộc nâng cao hoạt động kiểm tra theo hướng chủ động phòng ngừa, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp sai phạm của cán bộ và các cấp bộ Đoàn trực thuộc trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành quy chế làm việc, đoàn kết, thống nhất nội bộ và công tác quản lý tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn.

³ Thành lập 07 đoàn công tác kiểm tra 56 cơ sở Đoàn trường học trực thuộc Thành Đoàn và 11 cơ sở Đoàn trường học trực thuộc Khu vực Công nhân lao động có các trường Đại học, Cao đẳng. Thành lập 04 đoàn công tác kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

⁴ Kế hoạch số 08-KH/UBKTTĐ ngày 21/5/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn xác định kiểm tra chuyên đề tại các đơn vị sau: Quận Đoàn 7, Quận Đoàn 11, Quận Đoàn Bình Thạnh, Huyện Đoàn Bình Chánh, Đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP

⁵ Chuyên đề việc chấp hành Điều lệ Đoàn trong công tác phát triển, quản lý đoàn viên và chuyên đề Công tác bình xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp (Quận Đoàn Tân Phú, Quận Đoàn Phú Nhuận, Đoàn Cục Hải quan TP.HCM, Đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Đoàn Trường Đại học Luật TP. HCM, Đoàn Trường Đại học Mở TP. HCM...); Chuyên đề kiểm tra việc triển khai đợt hoạt động thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Quận Đoàn 1, Quận Đoàn 3, Quận Đoàn 7, Huyện Đoàn Củ Chi, Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ tin học TP. HCM, Đoàn Học viện cán bộ TP. HCM, Đoàn Trường Đại học Mở TP. HCM...), Chuyên đề việc triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại cơ sở Đoàn trực thuộc (Quận Đoàn 5, Quận Đoàn 10, Quận Đoàn Tân Bình, Đoàn Các KCX - KCN TP, Đoàn Khối cơ sở Bộ GTVT, Đoàn TCT Văn hóa Sài Gòn, Đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ...),...

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới:

- Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn phối hợp với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn phụ trách các cơ sở Đoàn trực thuộc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của các đơn vị. Qua đó nhận thấy các đơn vị đều xác lập việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn gắn với vai trò phụ trách cơ sở Đoàn của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn đơn vị.

- Đối với công tác thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới, trong 6 tháng đầu năm 2021, qua báo cáo của các đơn vị, không có trường hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, tổ chức Đoàn vi phạm tại các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố.

4. Kiểm tra công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc:

- Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn tiếp tục triển khai phương thức thu - chi đoàn phí, trong đó hướng dẫn cụ thể cách tính đoàn phí, thời gian áp dụng tính và thời hạn trích nộp nhằm tạo sự chủ động cho cơ sở Đoàn trong việc thu chi, trích nộp đoàn phí đúng quy định⁶. Năm 2021, nội dung giám sát các quy định về việc sử dụng kinh phí, thu chi đoàn phí cũng được Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn chủ động xác lập trong Kế hoạch giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; vai trò của Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trong công tác lãnh, chỉ đạo và công tác phối hợp với các đơn vị.

- Tại cơ sở Đoàn trực thuộc, việc kiểm tra công tác đoàn phí được các đơn vị thực hiện thường xuyên, lồng ghép vào các buổi làm việc, kiểm tra định kỳ giữa các đơn vị với cơ sở Đoàn trực thuộc. Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn chưa nhận được thông tin phản ánh nào liên quan đến công tác thu chi đoàn phí.

5. Giám sát Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn:

- Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn duy trì chế độ giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn và cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn thông qua việc cùng tham dự các hoạt động, hội nghị của Ban Chấp hành Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức. Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành Đoàn phát huy hiệu quả Phần mềm quản lý đi cơ sở của cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn⁷ để nắm bắt kịp thời, đầy đủ tính chấp hành và việc triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn của cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn (*trong đó có Ban Chấp hành Thành Đoàn, lãnh đạo các Ban - Văn phòng Thành Đoàn*) và cơ sở Đoàn trực thuộc.

⁶ Thông báo số 1973-TB/TĐTN-BKT ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí; việc trích nộp đoàn phí năm 2021.

⁷ Phần mềm có chức năng quản lý thời gian, nắm được nội dung đi cơ sở của cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và nội dung triển khai hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

- Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn triển khai giám sát chuyên đề “*Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; vai trò của Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trong công tác lãnh, chỉ đạo và công tác phối hợp với các đơn vị*” tại 09 cơ sở Đoàn trực thuộc⁸ qua đó nhằm đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò của Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trong công tác lãnh, chỉ đạo và công tác phối hợp với các đơn vị.

- Tại cơ sở Đoàn trực thuộc, việc thực hiện giám sát Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn được các đơn vị triển khai thông qua các nội dung giám sát chuyên đề⁹. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hiện chức năng giám sát thường xuyên thông qua việc phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường tham dự hoạt động của cơ sở để kịp thời định hướng cơ sở thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cơ quan lãnh đạo của Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên; tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp về việc thi hành kỷ luật của Đoàn:

- Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cơ quan lãnh đạo của Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên Thành phố.

- Công tác thi hành kỷ luật: Trong 6 tháng đầu năm, từ cấp Thành đến cơ sở chưa phát hiện trường hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn.

7. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

- Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn đăng ký nội dung giám sát năm 2021 “Giám sát việc thực hiện Thông tri số 05-TT/TU ngày 29/2/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn cử nhân sự tham gia các Đoàn giám sát của thành phố¹⁰. Trong công tác phản biện xã hội, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu Ban

⁸ Kế hoạch số 07-KH/UBKTTĐ ngày 28/04/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn xác lập giám sát chuyên đề tại các đơn vị sau: Quận Đoàn 5, Quận Đoàn Gò Vấp, Quận Đoàn Tân Phú; Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố, Đoàn Khối Bộ Xây dựng, Đoàn Khối Cơ sở Bộ Công thương tại Tp. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Văn Lang, Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

⁹ Chuyên đề giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm và tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm (*Quận Đoàn 8, Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM,...*); chuyên đề giám sát việc thực hiện đoàn phí, đoàn vụ, đoàn tịch (*Quận Đoàn 4, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu TP. HCM, Đoàn Trường Đại học KHXH&NV -ĐHQG...*)...

¹⁰ Cụ thể: Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tham gia Đoàn giám sát hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do dịch bệnh covid 19, Tham gia Đoàn kiểm tra, nắm tình hình công tác đảm bảo an sinh xã hội; hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng và vai trò trách nhiệm của Tổ quản lý khu phong tỏa...

Thường vụ Thành Đoàn góp ý các nội dung dự thảo do thành phố triển khai¹¹. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn và chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức cùng tham gia kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khi được phối hợp.

- Tại các cơ sở Đoàn trực thuộc, trên cơ sở Hướng dẫn số 56-HD/TĐTN-BKT ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc triển khai thực hiện giám sát tại các đơn vị được đẩy mạnh, nội dung giám sát phù hợp gắn với quyền và lợi ích của đoàn viên thanh thiếu nhi tại đơn vị¹².

8. Củng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu kiện toàn 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm, 02 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn; hiện nay, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn có 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm và 07 Ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn duy trì chế độ hội họp để thảo luận Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và cho ý kiến đột xuất đối với các nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ Đoàn.

- Tại cơ sở Đoàn trực thuộc, trong 6 tháng đầu năm, có 07 đơn vị kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra (*trong đó chuẩn y 01 UBKT lâm thời, kiện toàn 04 vị trí Chủ nhiệm, 04 vị trí Phó Chủ nhiệm*). Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp Quận - Huyện Đoàn và tương đương, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra tại các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn và Quy chế làm việc đã ban hành. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới nhận nhiệm vụ. Trong 6

¹¹ Tham gia góp ý việc triển khai nội dung tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021; góp ý nội dung tham luận với chủ đề di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác thanh niên; góp ý dự thảo Tờ trình Ban Thường vụ Thành ủy và quy chế Chương trình đào tạo thực sĩ, tiến sĩ; góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố; góp ý về dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn Vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025; góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; góp ý dự thảo Kế hoạch, Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 478/Ctr-CA-MTTP về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2021...

¹² Quận Đoàn Gò Vấp giám sát chuyên đề về quy định chức năng và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở; Huyện Đoàn Bình Chánh giám sát việc thực hiện Công văn số 1717/UBND ngày 14/7/2016 của UBND Huyện về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/01/2010 của UBND Thành phố; Đoàn Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUKTL ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên giai đoạn 2020-2025...

tháng đầu năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được **44** lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho **1.662** cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

II. ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được:

- Việc đổi mới phương thức chỉ đạo, theo dõi và định hướng của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn với các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cụ thể: Tiếp tục định hướng cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức kiểm tra, giám sát 01 chuyên đề nhằm có chất liệu tổng thể chung trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục phát huy hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở Đoàn trực thuộc; Tăng cường giám sát thường xuyên thông qua quá trình theo dõi, tham dự các hoạt động của đơn vị và phát huy vai trò phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn phụ trách đơn vị nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

- Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn kiên trì việc tham mưu công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề với các hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5/2021 đến nay, cụ thể: Kiểm tra, giám sát thông qua văn bản; kiểm tra giám sát thông qua vai trò phụ trách cơ sở Đoàn trực thuộc của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; kiểm tra giám sát thông qua hội nghị trực tuyến,...

2. Hạn chế, các vấn đề lưu ý:

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn và kiểm tra, giám sát chuyên đề từ cấp Thành đến cơ sở.

- Việc xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát của Đoàn nói chung và việc xác lập nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đoàn ở một số đơn vị khu vực trường học chưa được quan tâm, thực hiện.

3. Phương hướng trong thời gian tới:

3.1. Cấp Thành:

- Tiếp tục đầu tư nội dung và phương thức thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm 2021 phù hợp với thực tiễn dịch covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo tiến độ và chất lượng xử lý các vụ việc liên quan đến đơn thư và thi hành kỷ luật đúng quy định (nếu có).

- Trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn trong việc tham gia các hoạt động được phân công phụ trách.

- Đúc kết thực tiễn năm 2021 và giai đoạn 2017-2022, chuẩn bị nội dung tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới.

2. Cấp cơ sở: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn với các hình thức phù hợp trong bối cảnh Thành phố đang triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chuyên đề đã xác lập trong chương trình công tác năm 2021 của đơn vị.

- Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị với các hình thức phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

- Rà soát, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát từ Đoàn tương đương cấp huyện đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021, đúc kết thực tiễn, chuẩn bị nội dung tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 sát với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, phù hợp với nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 6 tháng đầu năm 2021.

**TM. ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ĐOÀN
CHỦ NHIỆM**

Nơi nhận:

- TW Đoàn: UBKT, Ban TNTH;
- Các đồng chí UVBCH Thành Đoàn, Ủy viên UBKT Thành Đoàn;
- Các Ban - Văn phòng Thành Đoàn;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu: BKT.



Nguyễn Phương Thảo